

บาท/ดอลลาร์วันนี้เปิด 30.21 แนวน้อยแข็งค่า กรอบ 30.15- 30.25

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.21 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.23 แนวน้อยแข็งค่าได้จากเงินเพื่อท่าเพิ่มโอกาสรพท.ลดดอกเบี้ยต่อในปีก่อนหน้า หนุน Fund Flow เข้า BOND และราคาน้ำมันลดลงยังทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้น เสริมพื้นฐานเงินบาทแข็งแกร่ง คาดกรอบวันนี้ 30.15- 30.25

*นายจิตติพล พุกขมาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันที่ระดับ 30.21 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทแนะนำจับตาที่ตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (CPI) ซึ่งคาดว่าจะสูงตัวขึ้นเพียง 0.2% กดดันให้เงินบาทแข็งค่าต่อ

*เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อในช่วงปีหน้า สนับสนุนให้มีเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงก็จะหนุนให้การเกินดุลบัญชีการค้าอยู่ในระดับสูง เป็นพื้นฐานให้เงินบาทมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกในช่วงปลายปีถึงปีหน้าด้วย

*คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.15- 30.25 บาท/ดอลลาร์ และคาดการณ์เงินบาทรายสัปดาห์ที่ 29.90 - 30.40 บาท/ดอลลาร์

*ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไม่สดใส นักลงทุนขายทำกำไรทั้งหุ้นและบอนด์ โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 0.4% และบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้น 4bps มาอยู่ที่ 1.81% ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1,464 ดอลลาร์/ออนซ์

*ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่ที่ตลาดน้ำมัน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงถึง 4.5% มาที่ระดับ 61 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลว่ากลุ่มโอเปคจะไม่ลดกำลังการผลิตเพิ่มในการประชุมช่วงกลางสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ตลาดจะได้รับทั้งแนวต้าน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะเดียวกันประเทศผู้นำเข้าน้ำมันก็จะได้รับแรงหนุนสวนในบอนด์และค่าเงิน

*ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต้องจับตาดังสหรัฐเป็นหลัก เริ่มต้นที่การรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ในคืนวันจันทร์ คาดว่าจะฟื้นตัวมาที่ระดับ 50.1 ตามภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก

*ขณะที่ในวันพุธ การรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP Employment) คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.3 แสนตำแหน่ง ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับสูง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*และในวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐ (Non-farm Payrolls) จะขยายตัว 1.9 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราค่าจ้างรายสัปดาห์จะเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน และการว่างงาน (Unemployment Rate) จะอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 3.6% ภาพรวมทั้งหมดสนับสนุนว่าเศรษฐกิจในสหรัฐยังขยายตัวได้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.32 วันศุกร์ 98.31

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,126.03 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,408.84 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.227 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้